

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
1. ยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูลและ ทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่มีช่องทาง อื่นหรือรูปแบบอื่นให้ใช้ทดแทน	1. พิจารณาเปรียบเทียบการใช้จ่ายในการบอกรับ ฐานข้อมูล ระหว่าง ScienceDirect และระบบ ห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) เนื่องจากในระบบ WMS สามารถสืบค้น ข้อมูลจากฐานข้อมูล ScienceDirect จากห้องสมุด ในเครือข่ายได้ จึงเสนอผู้บริหารในการตัดการ บอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ออก เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายที่เกือบจะใกล้เคียงกับระบบ WMS 2. พิจารณาการยกเลิกการบอกรับหนังสือพิมพ์ เนื่องจากสามารถหาอ่านได้จากสื่อสังคมออนไลน์ ทั่วไป แต่ยังคงบอกรับ ฐานข้อมูล IQNewsClip เพื่อ ใช้ในการสืบค้นหนังสือพิมพ์ได้	ต้นปีการศึกษา 2562	พิจารณายกเลิก ฐานข้อมูล ScieceDirect ตั้งแต่ พิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2563 และมีผลยุติการใช้ ฐานข้อมูล เดือน มกราคม 2563 และ มีการยกเลิกการ บอกรับหนังสือพิมพ์ เมื่อต้นปีการศึกษา 2562	ปัญหา ผู้ใช้ไม่สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารบางรายการจาก ScienceDirect แนวทางแก้ไข -ให้ใช้บริการผ่าน ILL -แนะนำ Open Access ให้ ผู้ใช้บริการ

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
2. พิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีความรัดกุมมากขึ้น	1. สื่อสารและทำความเข้าใจผ่านกิจกรรม Meet the Dean เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศ 2. คณบดีกลั่นกรองการสั่งซื้อหนังสือมากขึ้น 3. ทวนสอบการสั่งซื้อจากคณะโดย ผอ.	ต้นปีการศึกษา 2562 ตลอดปีการศึกษา	จำนวนการเสนอซื้อ หนังสือลดลง ประหยัดงบประมาณ	-
3. พิจารณามาตรการลดค่าใช้จ่ายใน ส่วนของการใช้ทรัพยากร	1. ส่งไฟล์เอกสารแทนการปริ้นเอกสาร 2. ใช้กระดาษ reuse เป็นหลัก 3. เข้มงวดการเปิดไฟ เปิดเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ ที่ไม่มีผู้ใช้บริการ 4. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประหยัด พลังงาน เช่น ปิดไฟ ปิดพัดลม เมื่อออกจากพื้นที่คน สุดท้าย	ตลอดปีการศึกษา	ปริมาณการใช้ ทรัพยากรโดยเฉลี่ย ลดลง	ปัญหา ยังไม่สามารถจะทำได้ 100% แนวทางแก้ไข เพิ่มการกระตุ้นให้ทุกคนมีความ ตระหนักในการใช้ทรัพยากร
4. ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ฯลฯ)	1. ดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงานของ มหาวิทยาลัย	ตลอดปีการศึกษา	ปริมาณการใช้ ทรัพยากรโดยเฉลี่ย ลดลง	-

แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้ออาจไม่ได้นำมาใช้งาน

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
1. วางแผนกระบวนการ ตั้งแต่ การจัดซื้อทรัพยากร	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารและทำความเข้าใจให้คณะวิชา ตระหนักในการจัดซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศ 2. คณบดีกลั่นกรองการสั่งซื้อหนังสือ มากขึ้น 3. ทวนสอบการสั่งซื้อจากคณะโดย ผอ. 4. ทำบันทึกแจ้งผลการสั่งซื้อไปยังคณะ 5. ส่งอีเมลไปยังผู้เสนอซื้อโดยตรง 	ตลอดปี การศึกษา	ผู้เสนอซื้อมา ยืมหนังสือ	<p>ปัญหา ผู้เสนอซื้อบางท่านไม่มายืมหนังสือ</p> <p>แนวทางแก้ไข ติดต่อผู้เสนอซื้อโดยตรงด้วยวาจา เช่น การโทรศัพท์ หรือการเข้าพบ</p>
2. ส่งเสริมการยืมทรัพยากรที่ จัดซื้อเข้ามา	<ol style="list-style-type: none"> 1. แนะนำหนังสือใหม่ที่มีการจัดซื้อเข้ามา 2. ส่งรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่จัดซื้อปีการศึกษาที่ผ่านมาถึงคณะ 3. จัดแสดงหนังสือที่จัดซื้อเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา 4. เลือกหนังสือจากชั้นทั่วไปมาจัดแสดง 5. จัดแสดงหนังสือที่อยู่ในกระแสหรือตามเทศกาล 6. จัดแสดงหนังสือ Just Returned 7. แนะนำหนังสือผ่าน Social media 	ตลอดปี การศึกษา	จำนวนการยืม หนังสือ เพิ่มขึ้น	-
3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของ ทรัพยากรที่จัดซื้อ	<ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมข้อมูลที่จัดซื้อทุกรายการในปีการศึกษา 2562 และสถิติ การยืม 2. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของทรัพยากรที่จัดซื้อกับการยืมหนังสือ 3. สรุปผล 	ช่วงปลายปี การศึกษา	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	-